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สรุปผลการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ 

(สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

 
 การสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนาในพื้นที่
เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1) เป็นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพ่ือก าหนดกรอบพ้ืนที่ส าหรับ
จัดท าผังเฉพาะ (Specific Plan) ในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบสถานีรถไฟพัทยา ก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือการ
ออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD จังหวัดชลบุรี และต่อยอดสู่การท างานในลักษณะเครือข่ายร่วม
การพัฒนาเมืองต้นแบบ ตั้งแต่การให้ข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ภาพรวมการศึกษาของโครงการ 
ด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ เพ่ือน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

3) เพ่ือให้ ได้ รับความร่วมมือจากกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสียในกา รด าเนิ น โครงการ  
และกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและความสนใจในการลงทุน  
 

วัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนา 
วันศุกร์ที่  ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมิราจแกรนด์บอลรูม  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนา 
ในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1) มีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 356 คน จากจ านวน
เชิญทั้งหมด 647 คน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐจ านวน 66 คน หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทในภาคเอกชน 
จ านวน 99 คน ภาคประชาสังคมและประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาโครงการในรัศมีประมาณ 500 เมตร 
รอบสถานี จ านวน 182 คน และสื่อมวลชนรวม 9 คน  
 
 
 
 
  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องมิราจแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช  
รีสอร์ท พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนารวมทั้งสิ้น 356 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 

1 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 66 
 1.1 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 10 
 1.2 หน่วยงานด้านการบริหารการปกครองและทีเ่กี่ยวข้อง 20 
 1.3 หน่วยงานด้านกฎหมายผังเมอืงและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2 
 1.4 หน่วยงานด้านระบบสาธารณปูการ 7 
 1.5 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 10 
 1.6 หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 8 
 1.7 หน่วยงานด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐานระบบคมนาคม 9 
2 ภาคเอกชน 99 
 2.1 องค์กร/กลุม่วิชาชีพของภาคเอกชน 6 
  2.2 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 34 
  2.3 ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง/โลจิสติกส ์ 3 
  2.4 สถาบันการเงิน/กองทุน/บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 5 
  2.5 บริษัทท่ีปรึกษา/รับเหมาก่อสร้าง 8 
  2.6 ผู้ประกอบการค้าปลีก/ด้านอตุสาหกรรม/การท่องเที่ยว/บริการ 12 
  2.7 กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 31 
3 ภาคประชาชนและประชาสังคม 182 
 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในรัศมี 1-3 กิโลเมตรรอบสถานีและบรเิวณใกล้เคียง) 48 
 3.๒ สถาบันการศึกษา 9 
 3.๓ ประชาชนในพ้ืนท่ี (เจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดิน) 19 
 3.๔ ผู้สนใจเขา้ร่วมงาน 106 
4 สื่อมวลชน 9 

รวม 356 
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ภาพบรรยากาศในวันจัดงานสัมมนา 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นค าถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
 

ที ่ ประเด็นค าถาม ข้อเสนอแนะ 
1 นายณัฏฐธน สาตรจีนพงษ รองประธานสภาหอการคาจังหวัดชลบุรี และกรรมการสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดชลบุร ี 
- ปจจุบัน ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีความตื่นตัวเรื่องระบบขนสงมวลชนรอง (Feeder) เพื่อแกไขปญหา

การจราจรติดขัดบนถนนสายส าคัญในช่ัวโมงเร่งด่วน และลดการใชรถยนตส่วนบุคคล 
- เล็งเห็นวา ต าแหนงปจจุบันของรถไฟความเร็วสูงพัทยา อาจไม่ เหมาะสม เนื่องจากมี ชุมชนหนาแนน  

ซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนามีไดยาก และควรจะตองมี Park and Ride 
- สอบถามว่า นักลงทุนจากประเทศญี่ปุนหรือจีน มีเป้าหมายที่จะมาลงทุนการพัฒนา TOD ในประเทศหรือไม 
- มองวาการก าหนดราคาคาโดยสารอาจมีราคาสูงเกินไป ควรก าหนดราคาใหเหมาะสมในระดับที่ประชาชนท่ัวไป

สามารถจายและใช้งานได 
- ดานสิ่งแวดลอม ขอใหมีมาตรการดูแลผลกระทบดานเสียง และด้านฝนุละอองเปนพิเศษ 
- ดานกฎหมายและมาตรการที่ เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงใหมีความทันสมัย ลดขอจ ากัดที่ เปนอุปสรรคต่อ 

การพัฒนา 
- ระบบขนสงสาธารณะ ควรเช่ือมตอกับจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่ส าคัญ เชน ทาเรือแหลมบาลีฮาย  

ทาอากาศยานอูตะเภา รวมถึงควรพัฒนารถไฟทองถิ่นใหมีบริการมากขึ้น และแกปญหาโครงขายถนน 
ไมเพียงพอ 

- ปญ หาเรื่ อ งการบริห ารจั ดการและใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น  เชน  ที่ ดิ น ของส านั ก งานการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเปนท่ีดินเพื่อการเกษตร จะสามารถน ามาพัฒนาเปนพื้นที ่TOD ไดหรือไม่ 

- ปัจจุบัน ทาง EEC มีแผนพัฒนา Medical Hub ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา สอบถามว่า 
มีแนวทางเช่ือมต่อการเดินทางกับสถานีรถไฟพัทยา และ TOD ไดอยางไรบาง 
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ที ่ ประเด็นค าถาม ข้อเสนอแนะ 
2 นายสินธไชย วัฒนศาสตรสาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

- มีขอหวงใยวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีงบประมาณในการลงทุน TOD หรือไม เนื่องจากอาจต้องใช้
ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
- ขอกฎหมายของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาจไมมีความคลองตัวในบางดาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 

การพัฒนา TOD  จึงมีความประสงค์ใหโครงการฯ ชวยพิจารณาและน าเสนอแนวทางแกไขให้มีความสมบูรณ์
และตอบโจทย์ยิ่งข้ึน 
- รถไฟรางเบาเมืองพัทยา มองว่าอาจเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ ไมมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน 

มีระบบขนสงสาธารณะ เช่น รถสองแถวและแท็กซี่ท่ีให้บริการมากจนเกินความต้องการของประชาชน 
3 นายสุรินทร ยิ้มใย ประธานชุมชนซอย 5 ธันวา 

- ชุมชนซอย 5 ธันวา (ซอยสุขุมวิท พัทยา 45) เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง หากมีการพัฒนาพื้นที่ 
ตามแนวคิด TOD ในอนาคต จึงมีความเปนหวงเรื่องการเวนคืนที่ดิน 
- เสนอใหพ้ัฒนาระบบขนสงมวลชนรองไปท่ีบริเวณด้านหลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  
- เสนอใหปรับปรุงถนนพรประภานิมิตร ซึ่งเปนถนนเช่ือมเทศบาลเมืองหนองปรือและเมืองพัทยา 

4 ค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากกระดาษค าถามและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
ประเด็นแนวคิดกับรูปแบบการพัฒนา TOD ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
- การด าเนินงานดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ TOD ควรพิจารณารวมกับหนวยงานดานสาธารณูปโภคตาง ๆ  

ในพื้นทีใ่ห้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- เสนอใหด าเนินการโครงการในที่ดินของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดคาลงทุน และจะท าใหประชาชนไดรับ

ผลประโยชนสูงสุด 
- ตองสรางวินัยความรับผิดชอบตอสังคมอยางเขมแข็งและมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์เมืองใหมที่นาอยู น่าเยือน

สะดวกสบาย และปลอดภัย 
- เสนอใหเช่ือมสถานีรถไฟพัทยาดวยระบบขนสงมวลชนรองไปสูถนนผังเมืองรวมพัทยา (ถนน ง.1)  

ซึ่งจะชวยใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น 
- โครงการฯ มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไวอยางไร และจะมีการน าสายไฟฟา สายสื่อสาร 

ตาง ๆ ลงดินหรือไม เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง 
ประเด็นดานผลกระทบจากการพัฒนา TOD ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุร ี 
- เสนอใหพิจารณาปญหาเรื่องน้ าทวม การรุกล้ าที่ดินทางน้ า และชายฝงทะเล ในเมืองพัทยา 
- อยากทราบแนวทางการใชพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เขตทางหลวง แมน้ าล าคลอง ใหเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนบริเวณโดยรอบ 
- สอบถามว่า พื้นที่ท่ีอยูในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบสถานีจะไดรับผลกระทบอยางไรบาง 
- ต้องการทราบแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม การละเมิดกฎหมายตาง ๆ จะมีการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพได

อยางไร 
- ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชนและชาวบานที่อยูใกลเคียงจะไดรับผลกระทบดานการเวนคืนหรือไม  

และการเวนคืนจะใชราคาที่ดินในปจจุบันหรือไม 
- ประชาชนบางสวนเชาที่ดินของมัสยิดอยู จะชวยแกปญหาไดอยางไร หรือมีมาตรการชวยเหลือในการหาที่อยู

อาศัยอยางไรบาง 
- อยากใหโครงการใชที่ดินของรัฐ เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน และขอใหรับฟงเสียงของประชาชน 

ที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น 
- ขอบเขตของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาอยใูนระยะเท่าใด และตองเวนคืนท่ีดินเพิ่มหรือไม 
- มีแนวทางที่จะปดถนนเลียบทางรถไฟหรือไม ซึ่งปจจุบันเปนพ้ืนท่ีเชาของเมืองพัทยา 
- ต้องการทราบแนวเวนคืนในจังหวัดชลบุรี จะรับทราบขอมูลไดอยางไร 

 


